



จดหมายข่าว

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

EDITOR TALK

ต้องขอกล่าวคำสวัสดิ์ปีใหม่..อาจจะล่าไปซักหน่อย แต่คงยังไม่สาย ใช่มั้ยคะ เราเจอกันปีนี้ เป็นปีที่ 3 แล้ว หวังว่ายังคงให้การสนับสนุนการต่อไปนะคะ สำหรับฉบับนี้ก็ยังคงเน้นด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะใน**คอลัมน์ มองงานผ่านสื่อ** ที่บอก. ต้องขอให้พื้นที่กับ ผอ.กพฉ. คนใหม่เอี่ยม ที่ได้ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานให้กับพวกเรา และเปิดตัวกราชใหม่กับเกษตรกรที่สูงใน**คอลัมน์รอบรั้ว กพฉ.** ของกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งได้มีโอกาสไปประชุมกันถึงบนดอย รวมทั้ง คอลัมน์ **ซิล..ซิล..เจ้าประจำอย่าง สโมชมอง และ เกร็ดเด็ดสาระดี** ซึ่งจัดให้อ่านกันไปเต็มๆ ในฉบับนี้ได้เลยคะ

ใหม่ถอดด้าม...



วิสัยทัศน์ ผอ.กพฉ. คนใหม่

สวัสดิ์ครับ..ในโอกาสที่กระผมได้รับโอกาสในการเป็นผู้อำนวยการ กพฉ. คนใหม่ กระผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนา กพฉ. ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นเลิศ และเป็นโอกาสดีที่กระผมได้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานเกษตรชลประทานฯ และกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง และเคยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเป็นประจำทำให้ทราบเกี่ยวกับงานภายในกองและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เป็นอย่างดี ประกอบกับผู้อำนวยการกองแต่ละท่านที่ผ่านมาได้วางรูปแบบการบริหารงานไว้ค่อนข้างดี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจของกระผมจะบริหารงานแบบที่น้องทำให้เกิดความรักความสามัคคี ทำ กพฉ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Base Organization) เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและระบบการบริหารงานอยู่ในระดับแนวหน้าของกรมส่งเสริมการเกษตร



ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
สุรัตน์ สงวนทรัพย์

นโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

1. จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินผลและการวางแผนการพัฒนา โดยจะดำเนินการทั้งในส่วนของโครงการพระราชดำริ พื้นที่เขตชลประทาน เขตพื้นที่สูง และพื้นที่เฉพาะต่าง ๆ
2. จะรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่จากโครงการพระราชดำริ เขตชลประทาน เขตพื้นที่สูง และเขตพื้นที่เฉพาะต่าง ๆ นำมาดัดแปลง ประยุกต์ ให้เหมาะสม และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ เช่น การรวบรวมองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง แล้วนำไปขยายผล
3. จะนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในโครงการต่าง ๆ ของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ เพื่อสามารถกำหนดพิกัดของโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการและใช้ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการออกแบบโครงการพัฒนาในอนาคต
4. จะส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในกองทั้งด้านวางแผนการบริหารโครงการ และการนำระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ





“เปิดศักราชใหม่กับเกษตรที่สูง”

เกษตรที่สูง โดยกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ได้เริ่มดำเนินงานในปีพุทธศักราช 2554 หรือปีใหม่ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่โครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวม 50 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง เจ้าหน้าที่ 8 ศูนย์ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายสาคร ประไพพงศ์ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีนายกมล เกษมศุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ดำเนินงานมาทั้งปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการทำงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบในการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดำเนินการมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา

นอกจากการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว ส่วนกลาง โดยกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง และผู้รับผิดชอบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทั้งโครงการที่กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงดูแลรับผิดชอบอยู่ และกลุ่มงานอื่นดูแลรับผิดชอบ เช่น



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร โดยคุณสมคิด นุ่มปราณี ได้ให้เกียรติเดินทางไปชี้แจงโครงการด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ

การประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงและร่วมกันพิจารณาในหลายเรื่อง เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกงานส่งเสริมการเกษตรที่สูงเป็นงานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรที่สูง ทั้งส่วนกลางและศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ กรมส่งเสริมการ เกษตรเห็นความสำคัญ



คัดเลือกให้เป็นงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะตั้งใจทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ในการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นอย่างเป็นที่สุด

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับพืชเมืองหนาว การจัดทำเมนูทางเลือกโครงการกิจกรรมเพื่อให้เป็นทางเลือกของจังหวัด อำเภอ การจัดนิทรรศการ “2 ทศวรรษการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ในงานมหกรรมส่งเสริมสินค้าไทยรายได้สู่เกษตรกรที่จะจัดในระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง และการจัดทำแผนระยะ 3 ปี ซึ่งงานต่างๆ ถึงแม้จะมีการพูดคุยกันมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า **ปีใหม่ศักราชใหม่** งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้เริ่มต้นงานใหม่ขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ ก็ได้แต่หวังว่างานต่างๆ จะดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ภายใต้การบริหารจัดการของนายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตร พื้นที่เฉพาะคนใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ผนวกกับความตั้งใจและทุ่มเทให้กับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ได้อย่างเต็มภาคภูมิของชาวเกษตรที่สูงและ กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป





ติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้ กพฉ.

หลังจากที่คณะทำงาน KM เราได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ไป 2 แผน แล้ว ตอนนี้อยู่ทาง คณะทำงานที่อยู่ระหว่างการเปิดแผนใน KM online อยู่อย่างขะมักเขม้น และเนื่องจากคณะทำงาน KM ของ กพฉ. ในปีนี้เป็นน้องๆ หน้าใหม่เป็นส่วนใหญ่ เว้นเสียแต่ประธานคณะทำงาน KM ถึงแม้ว่าจะเป็นประธานคนใหม่แต่ก็เก่าในวงการ KM อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้น้องๆ ในคณะทำงานสามารถทำงาน KM แบบรู้จริง จึงได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้าน KM ให้น้องๆ ได้เข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้เพื่อเป็น KM รุ่นต่อไปของกองและกรม ส่งเสริมฯ ท้ายนี้ทางคณะทำงานเราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ KM มาฝากท่านผู้อ่านด้วย กับคำง่าย ๆ ว่า “แล้วจะเริ่มต้น KM อย่างไร” ก่อนอื่นต้องตอบให้ได้ว่าจะทำ KM ไปทำไม แล้วจึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ ก่อเกิดซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้ ทำอย่างไรให้ความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้เด่นชัด ใครจะเป็นคนถอดความรู้ โดยขั้นแรก อาจเริ่มต้นจากการจัดทำเป็นบันทึกเรื่องเล่า และสร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายแล้วนำไปประยุกต์ใช้ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คนในองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย นี่ก็เป็นแนวคิดง่ายๆ ของการทำ KM ไว้ฉบับหน้าจะนำเสนอความก้าวหน้าการจัดการความรู้ของ กพฉ. ให้ทุกท่านได้ทราบกันอีก

เปรียบครูเหมือนเรือจ้าง...วันครู



ในชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดา เป็นผู้ที่มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ที่ให้ชีวิต ให้ความรัก ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละต่อลูก นอกจากนี้ก็มีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้พกาภิ ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญมาก ในการให้การศึกษารียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ อบรม สั่งสอนให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา เป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพ รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติให้สามารถก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยเรถือเอาวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูแห่งชาติในขณะที่วันที่ 6 ตุลาคม เป็นวันครูสากล เพื่อคนที่เป็นครูทั่วโลกที่เสียสละนำพาเราทุก ๆ คน ไปถึงฝั่งฝันนั่นเอง

อรุณ ศรีวิสุทธิ์

